



บทที่ 467
บทสวดปีใหม่ 2023

ข้าแต่พระเป็นเจ้า บทสวดนี้เป็นบทแรกที่ลูกเขียนถวายแด่พระองค์ในปี 2023 ลูกขอกราบ ณ แทนพระบาทของพระองค์ด้วยความเคารพรัก ความเชื่อความศรัทธา และความกตัญญูอย่างสูงสุด พระเจ้าข้า

เช่นเดียวกับทุกปี สิ่งแรกที่ลูกจะทำในวันปีใหม่คือ การไตร่ตรองและการสำรวจตัวเองว่าในปีที่ผ่านมาตัวเองได้รับใช้พระองค์พอเพียงหรือไม่ ในเวลาเดียวกันในการรับใช้พระองค์นั้น ลูกได้ทำอะไรบกพร่อง โง่เขลา เบบัญญาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องต่าง ๆ ลูกจะขอโทษต่อพระองค์และทูลขอพระจิตเจ้าให้ทรงนำลูกให้สามารถรับใช้พระองค์ได้ดียิ่งขึ้นในปีใหม่นี้ และด้วยความเชื่อความศรัทธาในพระองค์อย่างสูงสุดและการได้รับพลังจากพระจิตเจ้าตามคำสวดภาวนาเป็นประจำของลูก ลูกก็จะมีพลังและกำลังใจในการรับใช้พระองค์ในปีใหม่อย่างเต็มเปี่ยม

ในปีนี้ ลูกมองย้อนหลังในสองปีที่ผ่านมา ลูกได้ริเริ่มโครงการที่นำอาหารที่เหลือจากวงจรรธุรกิจไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ตามคำสั่งสอนของพระองค์ โครงการดังกล่าว ลูกไม่สามารถทำจากในห้องทำงานของตัวเองตามลำพังได้ ลูกต้องติดต่อและเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย ทั้งในและนอกพระศาสนจักร ทั้งสูงกว่า ต่ำกว่า ทั้งชายและทั้งชาวของลูก ลูกได้รับบทเรียนมากมาย ได้รับทั้งความสุข ความผิดหวัง ความสมหวัง และแม้กระทั่งความเจ็บปวด

ลูกเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งทีขอถวายชีวิตทั้งครบในการรับใช้พระองค์ ไม่ใช่มีศาสนาเพียงเพื่อใส่ในบัตรประชาชน ลูกกล้าที่จะพายเรือออกไปที่ลี้กตามลำพังเพราะลูกมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าทรงประทับในเรือกับลูก และลูกกล้าที่จะรับใช้พระองค์ในทุกมิติที่ลูกค้นพบว่าเป็นกระแสเรียก ซึ่งลูกค้นหาตลอดเวลา และโครงการแจกอาหารแก่ผู้ยากไร้นี้ก็เป็นหนึ่งในกระแสเรียกที่พระองค์ประทานให้แก่ลูกที่ลูกค้นพบอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุด

แล้วใน 2 ปีที่ผ่านมา ลูกได้เรียนรู้อะไรบ้าง ลูกถามตัวเอง

ไม่มีอะไรจะสรุปได้ดีกว่าบทเขียนของพระอาจารย์ของศาสนาหลักของประเทศไทยรูปหนึ่งที่สอนว่า

“หากท่านทำความดีเป็นที่ประจักษ์ จะเกิดปฏิกิริยาขึ้น 5 อย่างจากสังคม

1. ความชื่นชมอย่างจริงใจ
2. ความชื่นชมอย่างเสแสร้ง
3. ความไม่สนใจ
4. ความอิจฉาริษยา
5. ความโกรธแค้นและความเกลียดชัง

และถ้าท่านทราบถึงสังฆธรรมทั้ง 5 ข้อนี้ จะเปรียบประดุจท่านได้จัดวัคซิ่นป้องกันตัวเองจากความผิดหวังและแม้แต่ความเจ็บปวดได้”



ลูกอ่านบทธรรมนี้เสร็จ บอกกับตัวเองว่าใช่เลยๆ 😊

ปัญหาของลูกคือ ลูกเป็นคนมองโลกและคนในแง่ดีจนหางยหลัง มองว่าทุกคนที่ร่วมงานกับเราคือเขามี
อุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้เหมือนกับเรา มองผู้ที่เราควรเคารพว่าเป็น half saint ผลก็คือ ลูกเป็นหวัดชะ
งอมแงม โชคดีไม่ถึงขั้นเป็นโควิด 😊

แล้วลูกก็วิเคราะห์และถามตัวเองต่อว่า ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหม คำตอบคือ ไม่ได้! ฉันมองโลกและมอง
คนในแง่ไม่ดีไม่เป็น และฉันก็คงยังจะให้ความเคารพแก่ผู้ที่เราควรเคารพต่อไป แต่ลูกก็หวังว่าประสบการณ์ที่ทำให้ลูก
ติดหวัดชะงอมแงมที่ผ่านมานั้น คงจะเป็นภูมิให้ลูกได้ในการทำความดีต่อไป

เมื่อผ่านประสบการณ์หกล้มหกลูกจนหัวเข่าถลอกปอกเปื้อกมาแล้ว และตอนนี้ผ่านการเป็นหวัดงอมแงม
มาแล้ว มองย้อนหลัง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่า ความเชื่อบริสุทธิ์ควรจะค่อยๆ หดไป
กับวัยที่เจริญมากขึ้น แต่ความเชื่อบริสุทธิ์คือลักษณะนิสัยของเด็กที่เราควรมีในการถวายตัวรับใช้พระองค์ด้วยใจ
จริง

ส่วนขอไม้ที่ทำให้เราหกล้มหัวเข่าเลือดซิบๆ หรือเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ที่ทำให้เราเป็นหวัดก็คือเรื่องธรรมดา
ของความเป็นโลกมนุษย์ เป็นสัจจะธรรมที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจและรู้เท่าทัน เมื่อทราบและเข้าใจถึงความจริงข้อนี้
แล้ว ก็รู้สึกใจโล่ง จมูกโล่ง สมองแจ่มใส พร้อมทั้งจะเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งที่เชื่อบริสุทธิ์ต่อไป

ในปีใหม่ 2023 นี้และปีต่อไป ไปจนกว่าลูกจะจากโลกนี้ไปรับใช้พระองค์บนสวรรค์ ขอพระองค์โปรดประทาน
พระพร สติปัญญา พร้อมทั้งพลังใจ พลังกาย แก่ลูกในการรับใช้พระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า

ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนนิบัติรับใช้ด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์” 2 ทิโมธี 6:3

อาแมน

ลูกของพระ: อวคินเน่

www.moving-themountain.com

